
รายงานการประชุมบุคลากรประจ าศูนย์การเรียนรางน  า 

ครั งที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

วันพฤหัสท่ี ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๔๕ น. 

ณ ห้องประชุมศูนยก์ารเรียนรางน  า 

************************************************************************** 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. รศ.สุภา ศลีสร  ผูอ้ านวยการศูนย์การเรียนรางน  า 

๒.   นายจิรเดช สมิทธิพรพรรณ  รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ ฝา่ยวิชาการ 

๓.   นางสาวอรศร ี ดิษฐ์สุทัศน์ชัย  ผูช่้วยผูอ้ านวยการศูนย์ฯ ฝา่ยบริหาร 

๔.   ดร.ณัฏฐา ผวิมา  ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๕.   ผศ.นิตณา วิเศษชัยนุสรณ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๖.     ดร.ชวาลศักดิ ์ เพชรจันทร์ฉาย อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๗. นายจุฑาวุฒิ จันทรมาลี  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๘. นางสาวดลใจ ฆารเรอืง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ์    

๙. นางสาวนภัสศรัณย ์ ชัชวาลานนท์  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ์  

๑๐. นายนิพัฒน์ มานะกิจภญิโญ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๑๑. นายปเนต หมายมั่น  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๑๒. นางสาวพิชญส์ิน ี พุทธิทวีศรี  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๑๓. นางสาววัจนา ขาวฟ้า  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๑๔. นางสาวอรศริ ิ ศลิาสัย  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

๑๕. ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์  อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาการจัดการ 

๑๖. นางสาววารุณ ี พ่วงสุข  พนักงานมหาวิทยาลัย 

๑๗. นางธนิดา แสงอว่ม  พนักงานมหาวิทยาลัย 

๑๘. นางสาวเทวี เกล่งกล้า  พนักงานมหาวิทยาลัย 

๑๙. นางสาวพิมพ์เนตร มากทรัพย์  พนักงานมหาวิทยาลัย 

๒๐. นางสาวอรทัย อรุโณทัย  เจ้าหนา้ที่ธุรการ 

 

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. ดร.ศริิลักษณ์ หล่อพันธ์มณี  ติดประชุมภายนอก   

๒. ดร.ศริิพร ฉิมพลี  ติดภารกิจที่คณะฯ 

๓. นายธวัชชัย ค าสง่า  - 

  



~ ๒ ~ 

 

 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๓๐ น. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑   ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

รองศาสตราจารย์สุภา  ศีลสร  ผู้อ านวยการศูนย์การเรียนรางน  า   ประธานที่ประชุมกล่าวเปิด  

การประชุมโดยมีสาระส าคัญ ดังนี   

๑.๑ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ อดีตรองผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้ส าเร็จ

การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และชุมชน จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑.๒ นายวุฒิไกร  บุตรศรี พนักงานขับรถศูนย์ฯ ได้ลาออกจากการเป็นบุคลากรศูนย์ฯ ตั งแต่

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ขณะนี ศูนย์ฯ ได้รับการอนุมัติการจ้างพนักงานขับรถคนใหม่ 

คือ นายธวัชชัย  ค าสง่า  ตั งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  หากท่านใด

ต้องการใชร้ถตู้ศูนย์ฯ ไปยังพื นที่ที่ไม่ใช่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องท าบันทึกขอ

ใช้รถตู้ศูนย์ฯ เพื่อให้ผู้อ านวยการศูนย์ฯ อนุมัต ิ

๑.๓ แจ้งเปลี่ยนพนักงานท าความสะอาด เนื่องจากพนักงานฯ คนเก่าลาคลอด บริษัทฯ จึงส่ง

พนักงานฯ คนใหมม่าแทน ซึ่งขณะนี มีพนักงานท าความสะอาดครบ ๔ คน ดังนี  

  - คุณปีนา  ประจ าอาคาร ๑ 

  - คุณแพรวพรรณ ประจ าอาคาร ๒ และหอ้งวิทยบริการ 

  - คุณสมมาตร ประจ าอาคาร ๓ (ชั น ๒ และชั น ๓) 

  - คุณศรัณยา ประจ าอาคาร ๓ (ชั น ๑ และหอ้งส านักงาน) 

๑.๔ คุณพิมพ์เนตร  มากทรัพย์  ได้ปฏิบัติงานครบก าหนดระยะที่ ๑ และได้ด าเนินการ

ประเมินเพื่อต่อสัญญาระยะที่ ๒ ส่งให้กับกองบริหารงานบุคคลเรียบร้อยแล้ว ควร

ติดตามกับทางกองบริหารงานบุคคลอีกครั งว่าจะอนุมัติต่อสัญญาหรือไม่ และหากได้รับ

การต่อสัญญาจ้างจะต้องศึกษาว่าระยะการต่อสัญญาจ้างครั งต่อไปกี่ปี และต้องใช้

ผลงานอะไรบ้างในการพิจารณา เพื่อจะได้เตรยีมความพร้อมต่อไป 

๑.๕ ขณะนี มหาวิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครสอบเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต สายวิชาการ    ส าหรับอาจารย์ที่ยังไม่ได้ปรับเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ขอให้

เตรียมตัวให้พร้อมโดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่อาเซียน ขอให้ทุกท่านโชคดี

ในการสอบครั งนี  
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๑.๖ ส าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทั ง ๖ ท่าน ต้องเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการเข้าสู่อาเซียน โดย

หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม หรือฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ  ซึ่งทางส านักวิทย

บริการฯ ได้จัดให้มีการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมหลายหัวข้อน่าสนใจ ขอให้ทุกท่าน

เลือกหัวข้อที่ท่านสนใจ และสามารถน ามาปรับใช้ในงานของท่านได้ ซึ่งมีหลายท่านได้ส่ง

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมแล้ว และให้ท าตารางอบรมติดไว้ในห้องส านักงานด้วยว่าท่าน

ใดไปอบรมวันไหน  เพื่อจะได้แจ้งผู้มาติดต่อให้ทราบได้ ในส่วนของอาจารย์ก็สามารถ

สมัครอบรมได้ และสามารถใช้แนบผลการประเมินตนเองได้เช่นกัน 

๑.๗ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ผู้อ านวยการศูนย์ฯ และประธานหลักสูตรฯ ได้รับ

เชิญจากทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่ประจ าปี ๒๕๕๗ ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งเป็นรอบ

ของนักศึกษาที่มาจากแอดมิชช่ัน โดยหลักสูตรวิทยาการคอมฯ มีนักศึกษาในรอบนี 

จ านวน ๓๓ คน รวมกับรอบรับตรง ๕๒ คน เพราะฉะนั นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการ

คอมฯ รหัส ๕๗ จะมีจ านวน ๘๕ คน  ซึ่งถ้ารวมนักศึกษาทุกชั นปีจะมีจ านวนทั งสิ น 

๓๘๐ คน 

๑.๘ การขอใช้ห้องเรียน และห้องประชุม นอกเวลาราชการ ตั งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น.เป็นต้นไป

อยากใหทุ้กท่านปฏิบัติตามระเบียบราชการ เพราะการขอใช้ห้องต่างๆ นอกเวลาราชการ

นั น ผู้ขอใช้จะต้องร่วมรับผิดชอบด้วย หากกรณีทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย หรือ

สูญหาย ในวันเวลาที่ท่านขอใช้  รวมถึงกรณีที่นักศึกษาขอใช้ห้องกิจกรรมด้วย หาก

อาจารย์ผู้รับชอบกิจกรรมนั นๆ เซ็นชื่ออนุญาตในการขอใช้ห้องกิจกรรมก็ต้องร่วม

รับผิดชอบด้วยเช่นกัน โดยยึดถือเวลาตามที่มหาวิทยาลัยอนุญาตให้อยู่ในมหาวิทยาลัย

ได้ถึงเวลา ๑๙.๐๐น. เท่านั น เพราะฉะนั นท่านที่มีความประสงค์จะอยู่ต่อหลังเวลาที่

ก าหนด ให้เขียนค าร้องขอใช้ห้องนอกเวลาราชการ ระบุเวลาออกให้ชัดเจน และเมื่อถึง

เวลาที่ท่านขอใช้แล้ว ขอให้ท่านและนักศึกษาออกจากศูนย์ฯ ตรงเวลาที่ขออนุญาต และ

เซ็นชื่อออกที่สมุดพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วย 

๑.๙ เหตุใดจ านวนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ถึงน้อยลง ซึ่งตามแผนรับ

นักศึกษาที่ก าหนดไว้คือ ๑๐๐ คน แต่จ านวนที่รับมาไม่ได้ตามแผนฯ ที่ก าหนดไว้ ที่ผ่าน

มาหลักสูตรฯ ได้จัดท าแผนแนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ หรือไม่ และได้ชี แจ้งให้

เข้าใจหรือไม่ว่าเมื่อเรียนจบแล้วสามารถท างานด้านอะไรได้บ้าง หลักสูตรฯ ควรหา

วิธีการแก้ไขปัญหาในการแนะแนวรับสมัครนักศกึษาใหม่ให้ดยีิ่งขึ น 
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๑.๑๐ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าปฏิทินวิชาการ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปี

การศึกษา ๒๕๕๗ (ส าหรับนักศึกษา รหัส ๕๗) และปฏิทินวิชาการ ประจ าภาคเรียนที่ 

๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ส าหรับนักศึกษา รหัส ๕๔ – ๕๖) ซึ่งได้ส่งผ่านทาง e-office 

ให้กับทุกท่านแล้ว จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติงานให้ตรงตามก าหนดระยะเวลาใน

ปฏิทินฯ ดว้ย 

๑.๑๑ จากข่าวที่มีอาจารย์ราชภัฏแห่งหนึ่ง   สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏในภาพรวมนั น ทางส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มีบันทึก

ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งมีความเข้มงวดกวดขันการรับสมัคร

อาจารย์เข้ามาปฏิบัติงานสอนในมหาวิทยาลัยของท่าน โดยอาจจะมีเกณฑ์การรับที่

เข้มข้นขึ น เช่น การจัดการเรียนสอนเป็นอย่างไร การวัดผล ประเมินผลเป็นอย่างไร 

ตลอดจนการเข้าสอนของอาจารย์ พร้อมทั งช่วยสอดส่องจริยธรรม และจรรยาบรรณ

ของอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยของท่าน เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดข ึน 

๑.๑๒ การดูแลและตรวจสอบเว็บไซต์ของศูนย์ฯ และของหลักสูตรฯ ฝากผู้ดูแลช่วยตรวจสอบ

การท างานของเว็บไซต์ด้วยว่ายังใช้งานได้ปกติหรือไม่ เนื่องจากทางส านักวิทยบริการได้

แจ้งเรื่องการถูกโจมตีทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หากเว็บไซต์เกิดปัญหาใหแ้จ้งกลับไป

ทางส านักวิทยบริการเพื่อท าการเรง่แก้ไขและกู้ข้อมูลกลับคืนมาให้เป็นปกติ 

๑.๑๓ การใช้เงินโครงการบริหารกายฯ ทั งขั นตอนการอนุมัติโครงการ การขอเบิกจ่าย รวมถึง

การสรุปโครงการ ท าเหมอืนการขอใชเ้งินงบประมาณแผ่นดนิทุกอย่าง ยกเว้นเอกสารขอ

ใช้เงินนั นไม่ต้องส่งกองคลัง ให้เก็บไว้ที่ศูนย์ฯ และพร้อมให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมา

ตรวจสอบให้ถูกต้อง ส าหรับโครงการศิลปวัฒนธรรมฯ นั น ควรมีอะไรแปลกใหม่ เช่น 

โครงการวันพ่อ ควรมีการเปลี่ยนชื่อโครงการบ้าง หรือท ากิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมจากปีที่

ผา่นมาบ้าง เป็นต้น  

 

มตทิี่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมครั งท่ี  ๓/๒๕๕๖  ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 

มตทิี่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุม 

 

 

 

 



~ ๕ ~ 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

สืบเนื่องจากสรุปรายงานการประชุมครั งที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ดังนี  

๓.๑ จากข้อ ๑.๕  เรื่องงบประมาณโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมนั น ในปีถัดไปให้ใช้งบ

โครงการบริหารกายและนันทนาการแทน 

๓.๒ จากข้อ ๑.๘  เรื่องการจัดอบรมของส านักวิทยบริการ ใหทุ้กท่านเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ

ที่สนใจ เพื่อเพิ่มทักษะความรู ้และสามารถน ามาปรับใช้กับงานของท่านได้ 

๓.๓ จากข้อ ๓.๑  เรื่องนโยบายการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยฯ นั น ต้อง

ด าเนินการต่อไป ที่ผ่านมาศูนย์ฯ ได้รับค าชมจากที่ประชุมผู้บริหารว่า ศูนย์ฯ ประหยัด

พลังงานได้เป็นผลส าเร็จ  แต่ ณ ขณะนี ค่าไฟฟ้าศูนย์ฯ เพิ่มขึ นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจาก

ปีน ีมกีารจัดการเรียนสอนในเดือนเมษายน ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วไม่มีการเรียนสอนใน

เดือนดังกล่าว จึงมีความเป็นไปได้ที่ค่าไฟฟ้าจะสูงขึ น แต่หากเปรียบเทียบกับเดือนที่มี

การจัดการเรียนการสอนเหมือนกันถือว่ายอดค่าไฟฟ้าสูงกว่าเดือนอื่น ทั งๆ ที่ในเดือน

เมษายนมีวันหยุดราชการมากกว่า จึงท าให้ตอ้งช่วยกันสอดส่องว่ายังมีห้องเรียนที่ไม่ได้

ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดคอมพิวเตอร์ หลังเลิกเรียนหรือไม่ หรือห้องพัก

อาจารย์ ไม่ได้ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ ในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือไม่ ขอให้

ทุกท่านให้ความร่วมมือกับนโยบายมหาวิทยาลัยด้วย 
 

มตทิี่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 

๔.๑ วันสุดท้ายของการขออนุมัติโครงการ คือวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมานั น มี

โครงการของอาจารย์ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี ได้จัดท าบันทึกขออนุมัติโครงการส่งมา

ในวันสุดท้ายของการขออนุมัติฯ และในวันนั นอาจารย์มีค าสั่งเดินทางไปศึกษาดูงาน

ต่างจังหวัด และหากบันทึกดังกล่าวมีปัญหาจะท าอย่างไร  และบันทึกนั นก็ไม่ผ่านศูนย์

การศกึษา ซึ่งจะกระท าเช่นนั นไม่ได้ บันทึกทุกเรื่องของศูนย์ฯ และหลักสูตรฯ ต้องผ่าน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษาให้ผ่านเรื่องให้  โครงการของอาจารย์นิพัฒน์ 

มานะกิจภิญโญ ก็เกิดปัญหาขึ นเช่นกัน คือรายละเอียดในบันทึกมีค าผิดหลายค า จึง

ต้องขอรหัสเพื่อเข้าระบบ e-office แก้ไขให้  ส าหรับโครงการอื่นที่ขออนุมัติเรียบร้อย

แล้วนั น ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการทุกท่านด าเนินการเบิกจ่ายให้ตรงตามแผน

งบประมาณที่ได้ก าหนดไว้ให้ทันเวลาด้วย เพราะหากไม่ด าเนินการตามก าหนดที่

มหาวิทยาลัยได้แจ้งกับทางส านักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้วนั น มหาวิทยาลัยจะถูกตัด

งบประมาณในปีต่อไปได้ จึงท าให้มหาวิทยาลัยต้องเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ

ด าเนนิการทุกอย่างให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  



~ ๖ ~ 

 

 

๔.๒ การกรอกข้อมูลโครงการและสรุปผลโครงการตามแบบของกองนโยบายและแผนฯ ซึ่ง

รายละเอียดการเข้าระบบเพื่อกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวได้ส่งทาง e-office ให้ทุกท่าน

แล้ว โดยท่านที่เป็นเจ้าของโครงการจะต้องเข้าไปด าเนนิการกรอกข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีบาง

โครงการได้ด าเนินการแล้ว บางโครงการยังไม่ได้ด าเนินการ และระบบนี ได้ปิดลงแล้ว

ตามไตรมาสหรือตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในบันทึก จึงถือว่าโครงการที่ยังไม่ได้กรอก

ข้อมูลนั น จัดท าโครงการไม่เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ นี่คือสิ่ งบกพร่องที่ท่านไม่

เปิดระบบ e-office ดูงานที่เกี่ยวข้องกับท่าน  เพราะฉะนั นในไตรมาสที่ ๔ ระบบจะเปิด

ให้ท่านเข้าไปกรอกข้อมูลโครงการและสรุปผลโครงการอีกครั ง ขอให้ท่านด าเนินการให้

เสร็จทันเวลาที่ก าหนดด้วย 

๔.๓ การช าระหนี ของนักศึกษา ขอให้อาจารย์ทุกท่านช่วยกันติดตามหนี ของนักศึกษาใน

ปกครองของท่าน ซึ่งขณะนี นักศึกษาของศูนย์ฯ มียอดค้างช าระทั งหมด ณ วันที่ ๑๕ 

กรกฎาคม ๒๕๕๗ รวม ๒,๕๗๐,๓๒๕ บาท รวมนักศึกษาเงินกู้กยศ. ฝากอาจารย์

ช่วยกันติดตามหนี ของนักศึกษาด้วย 

๔.๔ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (ส าหรับนักศึกษารหัส 

๕๔ – ๕๖) ขอให้ทุกท่านรับผิดชอบในหน้าที่ของท่าน และมาปฏิบัติงานให้ตรงวัน เวลา 

ตามตารางสอบอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยให้นักศึกษาทุจรติ และขณะคุมสอบไม่ควรอ่าน

หนังสือพมิพ์, คุยกัน, เอางานอื่นขึ นมาตรวจ, เล่นโทรศัพท์, เล่นคอมพิวเตอร ์เป็นต้น 

๔.๕ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ (ส าหรับนักศึกษารหัส ๕๗) และ

เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (ส าหรับนักศกึษารหัส ๕๔-๕๖)   

      - ตรวจสอบตารางเรียนตารางสอนให้ดีว่าท่านสอนนักศึกษารหัสอะไร ภาคเรียนที่

เท่าไร และให้จัดสง่มคอ. ๓ มคอ.๕ ให้ตรงเวลาตามปฏิทินวิชาการที่ก าหนดไว้  

      - การจัดกิจกรรม ควรใหน้ักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมนั นๆ ด้วย 

      - การตรงต่อเวลา และการจัดระเบียบวินัยให้กับตนเอง และนักศึกษา ควรจะเข้า

สอน เข้าเรียนให้ตรงเวลาที่ก าหนดตามตารางเรียน ตารางสอบ รวมถึงการส่งงาน

ต่างๆ อาจารย์ควรเข้มงวดในเรื่องของระเบียบวินัยใหม้าก 

      - การแต่งกายของนักศึกษา โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยบางหลักสูตรแต่งกาย

เรียบร้อยมาก แล้วท าไมหลักสูตรวิทยาการคอมฯ จะแต่งกายเรียบร้อยไม่ได้ ขอให้

อาจารย์เข้มงวดในเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาเมื่อเข้าเรียน รวมทั งการแต่งกายเข้า

สอนของอาจารย์ด้วย 

      - การสูบบุหรี่ ขอให้อาจารย์เตือนนักศึกษาในเรื่องการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ว่ามี

ความผิดทางกฎหมาย คือปรับ ๒,๐๐๐บาท ศูนย์ฯ ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ไว้หลายจุด แต่

นักศึกษาก็ยังท า 



~ ๗ ~ 

 

 

๔.๖ ขอขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่สละเวลาของท่านไปช่วยงานรับพระราชทานปริญญา

บัตรประจ าปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่าง

ตั งใจและเข้มแข็ง เพื่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  และขอให้อาจารย์ทุกท่าน ร่วมแสดง

ความยินด ีและเป็นก าลังใจให้กับบัณฑติในหลักสูตรของท่านด้วย  

๔.๗ มีบุคลากรหลายท่านได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเข้า

อบรมเรื่องของภาษา การหาความรู้ในเรื่องของอาเซียน และขอให้อาจารย์กระตุ้นให้

นักศึกษามีความพร้อมดว้ยเช่นกัน โดยเฉพาะในเรื่องของภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสาร

ในอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ ที่ส าคัญหลักสูตรฯ เตรียมความพร้อมเรื่องของหลักสูตรฯ 

ที่ใชภ้าษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพื่อรองรับอาเซียนแลว้หรอืยัง 

 

มตทิี่ประชุมรับทราบ 

   

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ  
 

๕.๑ ความสามัคคีในหลักสูตรฯ ลดลง หรือไม่  หากอาจารย์ในหลักสูตรแบ่งเป็นกลุ่มเป็น

พวก ไม่มีความร่วมมือร่วมใจกัน ไม่มีการพัฒนาการเรียนการสอน แล้วจะเกิดการ

พัฒนาหลักสูตรต่อไปในอนาคตได้อย่างไร 

๕.๒ ขณะนี ศูนย์ฯ ยังไม่มีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ศูนย์ฯ เคยขอให้อาจารย์ศิริลักษณ์ หา

นักศึกษาเข้าโครงการ ๗๕ ช่ัวโมง มีค่าตอบแทนให้ แต่ท าได้ไม่นานก็ลาออก จึงขอ

ความรว่มมอืให้อาจารย์ทุกท่านช่วยกันดูแลหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วย เมื่อเลิกใช้

ห้องแล้วตรวจสอบด้วยว่านักศึกษาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ โดยเฉพาะ

จอมอนิเตอร์ ปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการฯ นั นเป็นเครื่องเช่า หาก

เครื่องเกิดปัญหาทุกกรณีขอความอนุเคราะห์แจ้งที่ คุณอรศรี หรือคุณธนิดา เพื่อจะได้

แจ้งกับบริษัทฯ ต่อไป  

๕.๓ สรุปผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ รายไตรมาสรวม ๓ ไตรมาส มอบให้คุณอรศรี 

ประสานกับเจา้ของโครงการให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

 

ปิดการประชุม  เวลา ๑๒.๔๕ น.           
 

 

 

 

 

             นางธนิดา    แสงอว่ม 

                         ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม  


